

**CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP NỮ CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG**

***Ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên BCH TW Đảng,
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam***

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, cho phép tôi thay mặt giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý, các vị đại biểu và toàn thể chị em lời chào trân trọng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ đồng tình với báo cáo tổng kết của phong trào phụ nữ cả nước và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong nhiệm kỳ qua và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Là bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam và là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ cả nước, nữ CNVCLĐ đã, đang và sẽ luôn phát huy vai trò của mình, tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vừa thực hiện tốt vai trò người con hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ hiền, vừa tham gia tích cực vào các hoạt động của các cấp Hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua nhiều thời kỳ đặc biệt trong 5 năm qua, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn và Ban nữ công tổ chức tập hợp vận động, hướng dẫn nữ CNVCLĐ phát huy năng lực, trí tuệ trên mọi lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ cả nước.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng, các cấp Công đoàn đã cùng với Hội phụ nữ đồng cấp tập trung nghiên cứu lấy ý kiến tham gia xây dựng chính sách pháp luật; đặc biệt, Luật Bình đẳng giới, sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và một số chế độ chính sách khác liên quan trực tiếp đến nữ CNVCLĐ như: tuổi nghỉ hưu, các chính sách về thai sản ...; vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo đáp ứng nhu cầu chính đáng của nữ CNVCLĐ, nhất là nữ CNLĐ hiện đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp

công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,, và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,,

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú: Tổ chức mít tinh; hội thi; hội thảo; tọa đàm, tham quan, giao lưu về các chủ đề Phụ nữ và gia đình, bình đẳng giới, chính sách pháp luật với lao động nữ; hội nghị biểu dương; hội thi gia đình hạnh phúc; tổ chức thi nấu ăn, hát ru, thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng mô hình điểm câu lạc bộ gia đình chuẩn mực theo 4 tiêu chí “No ảm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gia đình điểm 10 (đề cao trách nhiệm người nam giới trong gia đình), gia đình “5 không” “3 sạch”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia tích cực trong Ban Điều hành Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010- 2015 do Trung ương Hội chủ trì; Phối hợp triển khai các hoạt động trong việc nâng cao trách nhiệm người nữ CNVCLĐ vận động gia đình và người thân thực hành tiết kiệm đi đôi với chống lãng phí, đặc biệt trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tiết kiệm để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, tương thân, tương ái; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng thu hút hàng triệu lượt nữ CNVCLĐ tham gia. Phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào xây dựng gia đình no ảm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 5 năm qua, đã có 2.236.586 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở 3 cấp; 36 tập thể được tặng Cờ, 425 tập thể, 300 chị được tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn, 14 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và có hàng ngàn lượt gia đình đạt gia đình văn hoá tiêu biểu, hàng trăm gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn tại Hội nghị “Biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu” ở các cấp Công đoàn và cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho 120 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc (2006- 2011)”; tổ chức đoàn đại biểu nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II của Hội LHPN Việt Nam. Tổng Liên đoàn đã cử đại diện Tham gia Hội đồng xét chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, giải thưởng Kovalepkiaia, giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ Tổng liên đoàn; Đã vận động nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: đóng góp ủng hộ Quỹ “Mái ảm tình thương”, “Mái ảm công đoàn”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ công đoàn và Hội LHPN các cấp đã phối hợp

tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ, kiểm tra đánh giá phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công hàng năm ở một số đơn vị; cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành (Lao động, Thương binh – xã hội; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ...), tăng cường giám sát thực hiện chính sách đối với lao động nữ; phối hợp kiểm tra, giám sát và tư vấn pháp luật cho người lao động; tổ chức đối thoại giữa lao động nữ với người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp tại một số khu công nghiệp; tổ chức khảo sát lao động hợp đồng giáo viên và nhu cầu gửi con nhà trẻ, mẫu giáo của lao động nữ...

Kính thưa Đại hội!

Trong 5 năm qua, Dưới sự lãnh đạo và sự phân công về công tác phụ vận của Đảng, hoạt động phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đã được cụ thể hoá vào nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ và chương trình công tác công đoàn, công tác nữ công, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công đã mang lại những chuyển biến tích cực. Các mục tiêu, chương trình mà Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ X đề ra đều được triển khai rộng khắp ở các địa phương, các ngành, các đơn vị cơ sở, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đạt được kết quả đáng khích lệ. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; khẳng định tính đúng đắn đường lối lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác phụ vận trong nữ CNVCLĐ. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội và mong rằng mối quan hệ này ngày càng được tiếp tục phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có những khó khăn, hạn chế cần được tiếp tục quan tâm, đó là: Sự phối hợp giữa hai bên để nâng cao hiệu quả công tác nữ công của công đoàn tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá X còn hạn chế; Sự phối hợp trong kiểm tra, nghiên cứu công tác nữ CNVCLĐ và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với nữ CNVCLĐ chưa thường xuyên; Chế độ trao đổi thông tin báo cáo và văn bản phối hợp liên quan đến công tác vận động nữ CNVCLĐ giữa hai bên chưa kịp thời.

Kính thưa Đại hội!

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước cùng với kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và những thành tựu mà phong trào phụ nữ đạt được trong các giai đoạn vừa qua là nền móng vững chắc tạo điều kiện cho phong trào phụ nữ Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ giai đoạn 2012- 2017 mà Đại hội Phụ nữ lần thứ XI đề ra. Với trách nhiệm của mình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chỉ đạo thực hiện tốt công tác phụ vận của Đảng trong hệ thống Công đoàn:

- Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nữ CNVCLĐ và Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chủ trì phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nghiên cứu, bổ sung sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn... về những vấn đề trực tiếp, liên quan đến lao động nữ như tuổi nghỉ hưu, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhà trẻ, mẫu giáo ở các khu công nghiệp, trên địa bàn dân cư có đông lao động nữ cư trú; nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công nhân trong các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Việt lần thứ XI và các phong trào khác nhằm bảo vệ và chăm lo tốt hơn đời sống của nữ công nhân, viên chức, lao động.

Kính thưa Đại hội!

Tổ chức Công đoàn tin tưởng rằng, với tinh thần yêu nước và quyết tâm phấn đấu của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, các mục tiêu mà Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ XI đề ra sẽ được thực hiện thắng lợi, phong trào phụ nữ cả nước và hoạt động của các cấp Hội sẽ tiếp tục phát triển vững chắc và có nhiều thành công trong thời gian tới, vì bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.